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รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 7/2567 
วันศุกร์ท่ี 30 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 น.-11.00 น. ณ ห้องประชุมท่ีว่าการอ าเภอบางน ้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา  

1. นายสุนทร  กระตุกฤกษ ์        ท่ีปรึกษา 
2. นายสมนึก  ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัด์ิ 
3.  นายประโยชน์  โสรัจจกิจ       ประธานกิตติมศกัด์ิ 
4  .ดร.จิตรกร เผด็จศึก         ประธาน  
5. นายมนสั  ตัน๊งาม         รองประธาน 

 6. นายอาทร ผดุงเจริญ        รองประธาน 
 7.นายวสันต ์ ศิรินภารัตน์        รองประธาน 

8.นายยทุธนา มาตเจือ        รองประธาน 
9.นายพงศธ์ร  เผา่บรรจง        รองประธาน 
10.นายพงษศ์กัด์ิ  เสริมศกัด์ิศศิธร       รองประธาน  
11.นางสาวอภินนัทภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร      รองประธาน 
12.นางสาวปคุณา บุญก่อเก้ือ       รองประธาน 
13.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 
12.นายสมควร  ศรีชยั        ประชาสัมพนัธ์ 
13.นายวณิชย ์ โสวนะปรีชา       กรรมการ 
14.นายทนงศกัด์ิ  ทรัพยเ์ฟ่ืองฟู       กรรมการ 
15.นายเดชาธร  เดชาไพศาลกิต       กรรมการ 
16.นายณฐฤทธ์ิ หนุนพระเดช       รองประธาน YEC 
17.นายชยัวฒัน์   วิรัชกุล        รองประธาน YEC 
18.นางสาวศรุตยา แกว้เมืองเพชร        รองประธาน YEC 

 19.นางนพวรรณ  วรรณกายนต ์       สมาชิก 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอืน่ๆ 
6 กนัยายน 2567 เวลา 9.00-11.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ และ

นางน ้าฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ท่ี ร่วมรับฟัง “เทจ ทอลค์ หลากหลายเร่ืองราวท่ีประชาชนสงสัย น าเสนอ 5 คดีดงั รู้เท่า
ทนักลโกง ระดบัหมู่บา้นถึงระดบัชาติ (enoji) เปิดเวทีเสวนา “WHITE BRAND” เวทีพุดคุยผ่านการศึกษา ESG ทาง 
Facebook LIVE องคก์รต่อตา้นคอรัปชัน่ 

11 กนัยายน 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้
ไทย คร้ังท่ี 6/2567 ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ ชั้น 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

16 กันยายน 2567 เวลา 13.00-21.00 น.  ดร.จิตกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงานสัมมนาใหญ่สภาหอการค้า
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้ง World Ballroom โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
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19 - 20 กนัยาน 2567 ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเดินทาง กบัคณะหอการคา้ไทย เยี่ยมเยือนหอการคา้
จงัหวดันครนายก หอการคา้ปราจีนบุรี และหอการคา้สระแกว้ 

16 - 20 กนัยายน 2567  นายกิตติพงษ ์ วฒันพงษว์านิช  รองประธาน ร่วมกิจกรรม "โครงการอบรมหลกัสูตร
ผูป้ระกอบการุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นท่ี 8" (Young Entrepreneur Chamber of Commerce : YEC) ณ โรงแรมอศัวิน
แกรนด ์คอนเวนชัน่  กรุงเทพมหานคร 

27 กันยายน 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น. นายอาทร  เสริมศกัด์ิศศิธร ประธาน YEC ร่วมประชุมประธาน
ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ทัว่ประเทศ คร้ังท่ี 4/2567 ผา่นทางระบบ VDO Conference ( Google Meet) 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ   
 2 กนัยายน 2567 เวลา 13.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแกไ้ขปัญหา

เกษตรกร อนัเน่ืองมาจากผลิตผลการเกษตร ระดบัจงัหวดั จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 5/2567 ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ 
ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 กนัยายน 2567 เวลา 9.00 - 12.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วม
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 4/2567 ณ ห้องประชุมอาคาร
หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

3 กนัยายน 2567 เวลา 13.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมหารือโครงการเพ่ิมศกัยภาพการจดัเก็บขอ้มูลการจดัท าดชันี
ความเช่ือมัน่เศรษฐกิจการคลงัและประมาณการเศรษฐกิจการคลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม
อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 กันยายน 2567 เวลา 8.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมกิจกรรมการตามโครงการคัดเลือก
หมู่บา้นเขม้แขง็ตามแนวทาง “แผน่ดินธรรม แผน่ดินทอง” ณ อาคารรวมพลงับุญใหญ่สวา่ง วดัไชยภูมิธาราม (ท่าอิฐ) 

4 กันยายน 2567 เวลา 9.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ประจ าเขต 2 คร้ังท่ี 1/2567 ณ หอ้งประชุมชั้น 2 ส านกังานคลงัเขต 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 กนัยายน 2567 เวลา 11.00 น. นายณัฐพงศ ์สายบุตร ผูจ้ดัการสสว.ฉะเชิงเทรา   มาขอพบ นายยุทธนา มาต
เจือ รองประธาน นายทนงศกัด์ิ ทรัพยเ์ฟ่ืองฟู กรรมการ เพื่อแนะน าตวัและแนะน าภารกิจของหน่วยงานโครงการ
ต่างๆ มาตรการส่งเสริมผูป้ระกอบการ ณ หอ้งประชุมส านกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  4 กนัยายน 2567 เวลา 15.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือโครงการ
ส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าในระบบโลจิสติกส์ ระหว่างหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประเทศไทย ร่วมกบั YANGZH 
WANSHEN INDUSTRY CO.,LTD. แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมส านักงานหอการค้าจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

4 - 6 และ 9-10 กนัยายน 2567 นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมลงพื้นท่ีตรวจประเมินตามระบบควบคุม
คุณภาพสินคา้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (IG) ไทย “มะพร้าวน ้ามนัมะพร้าวน ้าหอมบางคลา้” ณ สวนมะพร้าวน ้าหอมของ
ผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการคา้ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอคลองเขื่อน อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5 กนัยายน 2567 เวลา 10.30 น นายอาทรเสริมศกัด์ิศศิธร ประธานYEC ร่วมพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความ
ร่วมมือการวิจยัระหว่างมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ กบั ภาคีเครือข่าย โครงการ  “ฉะเชิงเทราเมืองสร้างสุข : 
ขบัเคล่ือนเมืองแห่งการเรียนรู้ภายใตบ้ริบทการสร้างเมืองเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์” ณ ห้องประชุมศูนยก์ารเรียนรู้
เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) 
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6 กนัยายน 2557 เวลา 9.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัสรรหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกูร) ศาลากลางจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

6 กนัยายน 2567 เวลา 10.00 น. นายอาทร เสริมศกัด์ิศศิธร ประธานYEC ร่วมประชุมบูรณาการการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา 

6 กนัยายน 2567 เวลา 13.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและสโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ร่วมสนบัสนุน
บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปจ านวน 1,800 ซอง (10 ลงั) เพื่อมอบใหแ้ก่คนพิการ ตามโครงการ บวร บูรณาการบทบาทเก้ือหนุน
เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตอย่างย ัง่ยืนกินจกรรม : มอบวิลแชร์ส าหรับคนพิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 170 คนั    
ณ ศาลาอเนกประสงค ์วดัผาณิตาราม อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 

6 กนัยายน 2567 เวลา 19.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมนต์เสน่ห์ 
บางปะกง ล่องนาวา ช้อป ช้อปชิม ชิลล์ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พ.ศ.2562 ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

7 กันยายน 2567 เวลา 10.00 น.  นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมทดสอบตลาด 
โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองคค์วามรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) ณ บริเวณหนา้ตลาดน ้ าบาง
คลา้ ต.บางคลา้ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

9 กนัยายน 2567 เวลา 14.30 น. นายยุทธนา มาตเจือ ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ า
จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1/2567 ณ หอ้งประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 กนัยายน 2567 เวลา 13.00 น.  ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมเป็น
เกียรติในพิธีมอบพนัธุ์แพะ - แกะ ภายใตกิ้จกรรมการส่งเสริมการเล้ียงแพะ - แกะเน้ือ เสริมสร้างอาชีพและรายได ้ใน
พื้นท่ีโครงการ "น าร่อง" การแกไ้ขปัญหาทางดา้นการเกษตรฯ ณ ศาลากลางบา้นหนองกระทิง หมู่ท่ี 20 ต.ท่ากระดาน 
อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

10 กนัยายน 2567 เวลา 13.30 น. นายพงษศ์กัด์ิ เสริมศกัด์ิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะท างานฝ่ายขบวนแห่หลวง
พ่อโสธรทางบก ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 กนัยายน 2567 เวลา 13:30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดั
แบบบูรณาการ(กบจ.) จงัหวดัฉะเชิงเทราคร้ังท่ี 5/2567 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

12 กนัยายน 2567 เวลา 9.00 - 16.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมตรวจสอบ และกลัน่กรอง
ผลิตภณัฑเ์พื่อการคดัสรรหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ปี พ.ศ.2567 (OTOP Product Chanpion : OPC) จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งบางตลาด โรงแรม ที วินเทจ ต.ท่าทองหลาง อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

12 กนัยายน 2567 เวลา 13:30 น.ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 กนัยายน 2567 เวลา 9.30 น. ดร. จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแกไ้ขปัญหา
เกษตรกร อนัเน่ืองมาจากผลิตผลการเกษตร ระดบัจงัหวดัจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 6/2567 ณ หอ้งประชุมพระยาศรี
สุนทรโวหาร(นอ้ย อาจารยางกรู) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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13 กนัยายน 2567 เวลา 13:00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา (กรอ.จงัหวดั) คร้ังท่ี 6/2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 กนัยายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมกิจกรรม 
อาบป่า โอบเขา อ่างฤาไน ร่วมกนัปลูกพืชอาหารส าหรับสัตวป่์า  ณ เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าเขาอ่างฤาไน ต.คลองตะเก
รา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

16 - 17 กนัยายน 2567 เวลา 8.00 - 16.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน และ นางนาฎฤดี จิตรรังสรรค ์รอง
ประธาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท ารูปแบบและแนวทางการบริหารและการจดัการศึกษาดว้ยรูปแบบประชาคท
การศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมเทพราช โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

16 กนัยายน 2567 เวลา 9.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นพนัธมิตรสนับสนุนการจดังานส่งเสริม
และแสดงศกัยภาพความพร้อมรองรับการลงทุนอุตสาหกรรม S-CURVE ในพื้นท่ี EEC (Mini EEC Fair) และขอเขา้
พบเพื่อหารือความร่วมมือการจดังาน ณ ห้องประชุมวิชิตสงคราม (หอ้งรับรองผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา) 

16 กนัยายน 2567 เวลา 9.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการและ
คณะท างานการจดังานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจ าปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2567 ณ ห้องประชุมมรุ
พงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 กนัยายน 2567 เวลา 13.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมคดัเลือกผลิตภณัฑ ์OTOP ท่ีไดรั้บ
การพฒันาตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองคค์วามรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ณ หอ้งประชุม
พระยาศรีสุนทรโวหารฯ (นอ้ย อาจารยางกรู) 

17 กนัยายน 2567 เวลา 9.00 - 15.30 น. นายยทุธนา  มาตเจือ รองประธาน ร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผล
การศึกษาและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ภายใตโ้ครงการศึกษาแนวทางการพฒันาวตักรรมในภาคบริการศกัยภาพ 
(ธุรกิจบริการโลจิสติกส์) ผา่นแพลตฟอร์มออนไลน์ Zoom 

17 กนัยายน 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวศรุตยา แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมประชุมหลกัเกณฑก์าร
ประกวดหนูนอ้ยนพมาศ และการประกวดขบัร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการจดังานวนัลอยกระทง เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2567 

17 กนัยายน 2567 เวลา 13.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะท างานขบัเคล่ือนโยบายบาย
และแผนการพฒันาท่ีอยูอ่าศยั และบวร บูรณาการบทบาทเก้ือหนุนกลุ่มเปราะบางเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตอยา่ง
ย ัง่ยนื จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1/2567 ณ มรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 18 กนัยายน 2567 เวลา 9.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดั คร้ังท่ี 1/2567 ณ ห้องประชุมส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชั้น 2 
ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 กนัยายน 2567 เวลา 9.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจงัหวดัภาค (กรอ.กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1) คร้ังท่ี 6/2567 ณ อาคารปู
ทะเลยม์หาวิชชาลยั ศูนยบ์ริกการพฒันาปลวกแดงตามพระราชด าริ จงัหวดัระยอง ต าบลแม่น ้าคู ้อ  าเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง 

18 กนัยายน 2567 เวลา 13.30 น. นายยทุธนา  มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ก าหนดและปรับปรุงเง่ือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางดว้ยรถท่ีใชใ้นการขนส่งหรือส่ิงของ
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ประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 8/2567 ณ ห้องประชุมศูนย ์GPS  ฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ส านกังานขนส่งจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

 18 กนัยายน 2567 เวลา 13.30 น. นายทนงศกัด์ิ  ทรัพยเ์ฟ่ืองฟู กรรมการประชุมคณะกรรมการผลกัดนัการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ ประเด็นต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
คร้ังท่ี 3/2567 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 กนัยายน 2567 เวลา 13.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ คร้ังท่ี 4/2567 ณ หอ้งประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

19 กนัยายน 2567 เวลา 7.00 น. - 9.00 น. นายอาทร  ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจ าปี
งบประมาณ 2567 คร้ังท่ี 11 ประจ าเดือนกนัยายน 2567 ณ หอ้งเกษมสุข ร้านอาหารโรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าบาง
ปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต.ท่าขา้ม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

19 กนัยายน 2567 เวลา 9.00 น. นางสุนีย ์ แกว้เมืองเพชร กรรมการร่วมประชุมคณะท างานขบัเคล่ือนและ
บูรณาการการด าเนินงานเพื่อพฒันาความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัในระดบัพื้นท่ี ประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้อง
ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 กนัยายน 2567 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นางพวงทอง  วรรณีเวชศิลป์ ท่ีปรึกษา ร่วมประชุมคณะท่ีปรึกษา
โครงการจดัรูปท่ีดินเพื่อพฒันาพื้นท่ีบริเวณหมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 3 ต าบลพนมสารคาม อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2567 ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลพนมสารคาม ชั้น 2 อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

19 กนัยายน 2567 เวลา 10.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมส่งมอบบา้นโครงการบา้นห่วงใยจากใจ 
GLO ประจ าปี 2566 ณ บา้นเลขท่ี 286/1 ม.3 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

19 กนัยายน 2567 เวลา 13.30 น. นายทนงศกัด์ิ  ทรัพยเ์ฟ่ืองฟู กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการใหค้วาม
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) คร้ังท่ี 4/2567 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลา
กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 กนัยายน 2567 เวลา 9.00-10.00 น. นายสมพงษ ์น าศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
งานกองทุน TO BE NUMBER ONE จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1/2567 ณ หอ้งประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 ส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 กนัยายน 2567 เวลา 10.00 น. นายพงศธ์ร  เผา่บรรจง ร่วมกิจกรรมปล่อยพนัธุ์สัตวน์ ้ า เน่ืองในวนัประมง
แห่งชาติ ประจ าปี 2567 ณ ท่าน ้าวดัประเวศวฒันาราม ต.คลองประเวศ อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 

20 กนัยายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ดร.จิตกร  เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะท างานดา้นการตลาด
ระดบัจงัหวดั คร้ังท่ี 5/2567 ณ หอ้งประชุมนนทรีชั้น 1 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 กนัยายน 2567 เวลา 11.30-15.30 น. นายพงษศ์กัด์ิ  เสริมศกัด์ิศศิธร รองประธาน นายทนงศกัด์ิ ทรัพย์
เฟ่ืองฟู กรรมการ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ หวัขอ้ "ผูป้ระกอบการสร้างชาติ" ในค่ายอบรมพฒันาศกัยภาพภาวะผูน้ า
เยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ วดัสมานรัตนาราม ต.บางแกว้ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

23 กนัยายน 2567 เวลา 08.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมเชิงปฏิบติัการเสริมสร้างความเขา้ใจการใชน้ ้า
ประเภทท่ีหน่ึง (จงัหวดัฉะเชิงเทรา) ณ โรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
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23 กนัยายน 2567 เวลา 9.00-11.00 น. ดร.จิตกร  เผด็จศึก ประธาน ร่วมเปิดศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาทภาค
ประชาชน มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ณ ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์ 

23 กนัยายน 2567 เวลา 10.00 น. นายเดชาธร กรรมการ ร่วมลงพื้นท่ีและประชุมหารือแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาปล่อยน ้าเสียลงล าคลองโดยไม่ผา่นการบ าบดัและแกไ้ขสันดอนใตส้ะพานคลองแสนภูดาษ อ.บา้นโพธ์ิ จ.
ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุม ชั้น 2 เทศบาลต าบลแสนภูดาษ ต.แสนภูดาษ อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา  
 23 กนัยายน 2567 เวลา 10:30 – 11:30 น. องคก์ารสภาพฒันาการคา้ฮ่องกง เขา้พบ ดร.จิตรกร  เผด็จศึก 
ประธาน และนายอาทร เสริมศกัด์ิศศิธร ประธานYEC เพื่อหารือเร่ือง งานแสงสวา่งและงานไวน์ ณ หอการคา้จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 23 กนัยายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการประชุมประจ าปี 2567 
ของ สศช. ณ หอ้งสามยา่นมิตรทาวน์ฮอลล ์ชั้น 4 ศูนยก์ารคา้สามยา่นมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร หรือสามารถ
รับชมการประชุมผา่นช่องทางออนไลน์ในระบบ Facebook Live และ YouTube Live 

24 กนัยายน 2567 เวลา 9.00 น. ดร.จิตรกร  เผด็จศึก ประธาน รับมอบเกียรติบตัร และร่วมประชุมคณะ
กรมการจงัหวดั และหวัหนา้ส่วนราชการประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 9/2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 
4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  และร่วมรับประธานอาหารกลางวนัท่ี  ณ ร้านอาหารเรือนร่มไทร ต.หนา้เมือง อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา 

24 กนัยายน 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร รองประธาน  ประชุมช้ีแจงแนวทางการใหค้วาม
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในช่วงฤดูฝน ปี 2567 ตามมติคณะรัฐมนตรี ผา่นระบบ Zoom Cloud Meeting 

25 กนัยายน 2567 เวลา 8.30-12.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ
ศึกษาความเหมาะสมและประเมิณผลกระทบส่ิงแวดลอ้มการผนัน ้าอ่างเก็บน ้าคลองพระสะทึง-อ่างเก็บน ้าคลองสียดั 
และความเหมาะสมจดัหาน ้าตน้ทุนเพื่อจดัหาน ้าเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ท่ีวา่การอ าเภอ
พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  

25 กนัยายน 2567 เวลา 13.30 น. นายวสันต ์ ศิรินภารัตน์ รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกรู) ชั้น 1 
ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

25 กนัยายน 2567 เวลา 13.30 น. ดร.จิตรกร  เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ประจ าเขต 2 คร้ังท่ี 2/2567 ณ หอ้งประชุมชั้น 2 ส านกังานคลงัเขต 2 ส านกังานเขต 2 

26 กนัยายน 2567 เวลา 9.30 น. ดร.จิตรกร  เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะท างานจดัท าและขบัเคล่ือน
แผนพฒันาก าลงัคนจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

26 กนัยายน 2567 เวลา 9.00 - 12.00 น. ร่วมกิจกรรม/โครงการ สร้างเครือข่ายมวลชน เพื่อการพฒันาส่งเสริม
และสนบัสนุน เพื่อการเรียนรู้ ตามแผนงานต าบล มัน่คง มัง่คัง่ ยงัยนื ประจ าปีประมาณ 2567 ณ ศูนยเ์รียบรู้ไร่มาสวน
ผสม (นาป้าฝน) เลขท่ี 12/2 ม.3 ต าบลแหลมประดู่ อ  าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

26 กนัยายน 2567 เวลา 09.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจดังานส่งเสริมและ
แสดงศกัยภาพความพร้อมรองรับการลงทุนอุตสาหกรรม S-CURVE ในพ้ืนท่ี EEC (Mini EEC Fair) ณ ห้องปฏิบติัการศูนยด์ ารงธรรม
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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- กจิกรรมอืน่ๆ  
4 กนัยายน 2567 เวลา 13.00 – 17.00 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมใหญ่สมาคม 

อสังหาริมทรัพยฉ์ะเชิงเทรา ณ ห้องเทพราชแกรนด์บอลรูม โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล  ต.คลอง
นา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

14 กนัยายน 2657 เวลา 12.30-14.30 น. นายพงศธ์ร เผา่บรรจง รองประธาน  ร่วมเป็นเกียรติในงาน 10th 
Anniversary ฉลองครบรอบ 10 ปี ณ ลานจดักิจกรรมหนา้ SF Cinema  ณ ศูนยก์ารคา้โรบินสันไลฟ์สไตลฉ์ะเชิงเทรา 

15 กนัยายน 2657 เวลา 12.30-14.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นประธานเปิดงาน 10 th 
Anniversary ฉลองครบรอบ 45 ปี พร้อมคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฯ  ณ ศูนยก์ารคา้โร
บินสันไลฟ์สไตลฉ์ะเชิงเทรา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
 

 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 
3.2 สรุปการจัดกจิรรมแข่งขันกอล์ฟเช่ือมความสัมพนัธ์ คร้ังท่ี 5 
ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า  การจดักิจกรรมแข่งขนักอลฟ์เช่ือมความสัมพนัธ์ คร้ังท่ี 5 ท่ีจดัขึ้น

เพื่อ เช่ือมความสัมพนัธ์หน่วยงานภาครัฐ และนกัธุรกิจเอกชน ในวนัศุกร์ท่ี 23 สิงหาคม 2567 ณ สนามโลตสั วลัเล่ย ์
กอลฟ์ รีสอร์ท ต.ดอนเกาะกา อ.บางน ้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา  ไดรั้บการตอบรับ และสนบัสนุนท่ีดี รวมถึงผลตอบรับท่ี
ดี จากท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา และท่านพินิจ จารุสมบติั ประธานวฒันาธรรมไทยจีน 
และส่งเสริมและส่งเสริมความสัมพันธ์  ทั้ งภาครัฐท่ีช่วยสนับสนุนและทุกภาคส่วน และต้องขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการหอการคา้ ท่ีให้การสนบัสนุนเงินและส่ิงของในการจดังาน และทั้งน้ีตอ้งขอขอบคุณ ประธานจดังาน 
คุณอาทร ผดุงเจริญ รองประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

3.2 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง ไทย – จีน  
นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่โครงการการศึกษาระหวา่งไทย-จีน โดยความร่วมมือจาก จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ศึกษาธิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สมาคมชาวฉะเชิงเทรา HEFEI UNIVERSITY 
โรงเรียนสุจิปุลิ ในปีน้ีได้มีส่งนักเรียนไป 4 คน ในวนัจนัทร์ท่ี 19 สิงหาคม 2567  ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน
หอการคา้ พร้อมคณะ น าเด็กนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง ไทย - จีน เขา้พบเพื่อขอ
พรก่อนเดินทางไปศึกษาต่อประเทศจีน   เวลา 08.15 น. เขา้กราบนมสัการ พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ.   เจา้อาวาส
วดัโสธรวรารามวรวิหาร ณ ส านกังานเจา้อาวาสวดัโสธร (ดา้นขา้งพระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร) เวลา 09.30 น. 
เขา้พบ นายชลธี ยงัตรง ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยก่อน
หน้าท่ีจะมีการเดินทางมี ดร.นาฎฤดี จิตรรังสรรค์ รองประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประธานคณะท างาน
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โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน โครงการทุนการศึกษาส าหรับศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน 
เดินทางไปมหาวิทยาลยัช่ือ Hefei University มณฑลอานฮุย Anhui ประเทศจีน เพื่อเขา้พบผูบ้ริหารในการประสาน
ความร่วมมือในการด าเนินโครงการร่วมกัน โดยมีการไปดูและศึกษาสถานท่ีพกั ท่ีเรียน ท่ีอยู่อาศยั ก่อนท่ีจะส่ง
นักเรียนไปเรียน นักเรียนท่ีไปเรียน 4 คน จะมีเรียน 4 ปี และเรียน 5 ปี เน่ืองจาก ปีแรกตอ้งเรียนทางดา้นภาษาให้
สามารถส่ือสารกบัทางเพื่อนๆ และทางโรงเรียนได ้ถา้สอบผา่นปีแรกได ้ถึงจะเขา้เรียนในปี 1 ต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

3.3 การจัดงานแสดงสินค้าของดีเมืองแปดร้ิว และภูมิภาค 
ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าววา่การจดังานแสดงสินคา้ของดีเมืองแปดร้ิว 

และภูมิภาค เพื่อพฒันาศกัยภาพ การคา้ การลงทุนเพื่อส่งเสริมการพฒันาสินคา้แปรรูป และสินคา้การเกษตร เพื่อ
ยกระดบัเศรษฐกิจฐานราก เพื่อประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดั เศรษฐกิจอยูใ่นสภาวะก าลงัฟ้ืนตวั แต่การ 
ฟ้ืนตวัเป็นไปอย่างชา้ๆ หน่ึงในแนวทางกระตุน้การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ คือ ภาคการท่องเท่ียว และการกระตุน้การใช้
จ่ายเพื่อการท่องเท่ียวภายในประเทศ ประเทศไทย มี SOFT POWER รัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริม SOFT POWER 
มิติดา้นเศรษฐกิจ งานน้ีจะผลกัดนัให้เกิดการกระตุน้เศรษฐกิจของจงัหวดัด้วย SOFT POWER  มิติดา้นวฒันธรรม
และการท่องเท่ียว งานน้ี จะน าเสนอ SOFT POWER ท่ีเป็นวฒันธรรม ศิลปะ การแสดง มาสร้างสีสันในงาน กระตุน้
การท่องเท่ียวงานน้ี  จะเป็นหน่ึงผลงานท่ีสร้างสรรคแ์ละเป็นรูปแบบของหอการคา้จงัหวดั นอกจากจะแสดงศกัยภาพ
ในการช่วยเหลือประชาชนให้ไดซ้ื้อสินคา้และบริการท่ีไม่เกินก าลงัซ้ือ ยงักระตุน้เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน การใชน้โยบาย
ส่งเสริมพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการใช้พลัง SOFT POWER ถือเป็นการน าทรัพยากรท่ีมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต วฒันธรรม ตลอดจนผลงาน อาทิ ศิลปะ หตัถกรรม รวมถึงภาพยนตร์และนกัแสดง ซ่ึงถือ
เป็นสาขาหน่ึงของ SOFT POWER มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ในการกระตุน้เศรษฐกิจ  งานจดังานแสดงสินคา้ ใน
รูปแบบ Roadshow น้ี จะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ รวมถึงสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการแลกเปล่ียนวฒันธรรม การทูต
ทางเศรษฐกิจ การสร้างเครือข่ายและการเสริมสร้างช่ือเสียง สามารถน าไปสู่การเติบโตและการพฒันาของจงัหวดัท่ี
เก่ียวขอ้ง ในขณะเดียวกนัก็ส่งเสริมความร่วมมือและความเขา้ใจของทุกภาคส่วนในพื้นท่ีอีกดว้ย ในส่วนน้ีอยูใ่นส่วน
ของการด าเนินงาน ขออนุญาติใชพ้ื้นท่ี และทีมงานจดังาน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
3.1 การจัดกจิกรรมวิ่งเพือ่ส่ิงแวดล้อม Zero Co2 Chachoengsao Run 2024 คร้ังท่ี 3 
นายยุทธนา มาตเจือ (รองประธาน) กล่าวว่า ในการจดักิจกรรมว่ิงเพื่อส่ิงแวดลอ้ม Zero Co2 Chachoengsao 

Run 2024 คร้ังท่ี 3 คร้ังน้ี ไดมี้การจดัแข่งว่ิงเป็น 3 ระยะ คือ 5 Km. 10 Km. ระยะ 21 Km. ซ่ึง ระยะ 21 Km.  เป็นระยะ
ใหม่ท่ีปีน้ีเพิ่มเป็นปีแรก ในกิจกรรม 2 ปีแรกท่ีผ่านมา ทางทีมงานไดร่้วมกิจกรรมปลูกป่า ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีรณรงค์
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

การท ากจิกรรมปลูกป่า จ านวน 3 คร้ัง คือ 
1.วนัเสาร์ท่ี 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมปลูกป่า ภายใต ้"โครงการ  

72 ลา้นตน้ พลิกฟ้ืนผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567" ร่วมกิจกรรมโดย Zero Co2 Chachoengsao Run 2024 คร้ังท่ี 3 ณ ป่าสงวน
แห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียดั ทอ้งท่ีบา้นเขากลว้ยไม ้ม.14 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา       โดย
นายก าพล สิริรัตตนนท ์รองผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธาน 
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2. วนัพุธท่ี 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมปลูกตน้ไม ้โครงการ 
72 พื้นถ่ินพรรณไม ้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียดั ทอ้งท่ีบา้นคลองเตย ม. 
21 ต.ท่าการดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดย พลเอก เฉลิมชยั สิทธิสาร องคม์นตรี เป็นประธาน 

3. วนัเสาร์ท่ี 14 กนัยายน 2567 เวลา 09.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรม อาบป่า โอบเขา อ่าง
ฤาไน ร่วมกนัปลูกพืชอาหารส าหรับสัตวป่์า  ณ เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าเขาอ่างฤาไน ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่า
ตะเกียบ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

กิจกรรมท่ีมีอยู ่เพื่อเสริมสร้างและลดพลงังานเหมือนเดิม ท าร่วมกบัภาครัฐในการปลูกป่า และปีน้ีเป็นปีแรก 
ท่ีในส่วนของโลโกมี้การจดัการประกวด โดยมีนกัเรียนจากหลายโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมส่งผลงาน กิจกรรมคร้ังน้ีจะจดัขึ้น
วนัท่ี 21-22 ธนัวาคม 2567 ก าหนดการวนัเสาร์ท่ี 21 ธนัวาคม 2567 จะเป็นการแจกเส้ือและบิบผูว่ิ้ง และมีงานเอก็ซ์โป 
ซ่ึงจะจดัท่ี สนามยิงปืน ช.พนั 2 หลงัมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ วนัอาทิตยท่ี์ 22 ธนัวาคม 2567 เป็นวนังานว่ิง 
ในส่วนของเส้ือ ปีน้ีจะมีเส้ือ 4 สี คือระยะว่ิง 3 ระยะ และมีเส้ือ VIP และจะมีเส้ือพิเศษ ส าหรับผูเ้ขา้เส้นชยัของระยะ 
21 Km. เส้ือFINISHER การรับสมคัรจะเปิดรับสมคัร วนัท่ี 5 กนัยายน 2567 โดยในวนัท่ี 5-12 กนัยายน 2567 จะเป็น
การเปิดรับสมคัรช่วงแรก เป็นราคา Early bird เป็นราคาพิเศษให้กบัผูส้มคัรท่ีสนใจ อีกส่วนท่ีเป็นความตั้งใจในการ
จดังานคือตอ้งการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ โรงแรม/ท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านคา้บริเวณโดยรอบ เป็นการตอ้นรับนกัว่ิงอีกส่วนนึง 

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่ การจดัการงานคร้ังน้ีมีการปรับเปล่ียนสถานท่ีจดังาน และปล่อย
ตวั จากสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนา้พระอุโบสถ วดัโสธรวราราม) เป็น สนามยวิปืน ช.พนั 2 

ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าววา่ เวลาในการปล่อยตวั จะเร่ิมเวลา ตี 4.30. น. ตี 5.30 น. และ ตี 5.45 น. 
เวลาคาดการเวลาปล่อยตวั ทางทีมงานจะประชุมและดูเวลาอีกคร้ัง ในส่วนของความปลอดภยั จะมีต ารวจและทหาร 
มาช่วยอ านวยความสะดวก 

นายยุทธนา มาตเจือ (รองประธาน) กล่าวว่า การเปล่ียนสถานท่ีจดังาน เพื่อรองรับผูว่ิ้งท่ีเยอะขึ้น และในปีน้ี
ไดมี้การปรับเปล่ียนระบบใหม่หลายอย่าง ทีมงานใหม่ รับบบการรับสมคัรใหม่ สถานท่ีใหม่ เพื่อตอ้นรับนกัว่ิงท่ีมา
จากสถานท่ีต่างๆๆ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

3.5 การจัดกจิกรรมแข่งขันแรลลีเ่พือ่การท่องเท่ียว คร้ังท่ี 2 
นายวสันต ์ศิรินภารัตน์ (รองประธาน) กล่าววา่ การจดักิจกรรมแข่งขนัแรลล่ีเพื่อการท่องเท่ียว คร้ังท่ี 1  

ไดมี้การจดัไปทะเล ในคร้ังท่ี 2 จะมีการจดัไปป่า ไดมี้การประสานงานไปจงัหวดัจนัทบุรี กบัเขาใหญ่ ประสานงาน
กันแลว้ยงัไม่ตกลง จดังานปลายปี เป็นช่วงไฮซีซั่น ราคาห้องพกัสูงมาก ยงัตกลงกันไม่ได้  แต่ถา้เล่ือนไปเดือน
เมษายน ก็จะเป็นช่วงโลซีซั่น ราคาจะลดลงมา แต่ก็มีจงัหวดัส ารองคือ จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นจงัหวดัท่ีน่าสนใจ แต่
ตอ้งไปส ารวจพื้นท่ี เร่ืองของท่ีพกั ความพร้อมของห้องอาหาร เพื่อจะให้เพียงพอกนัทีมท่ีจะมาร่วมกิจกรรม ตอนน้ี
ขอประชุมกบัทีมงานเพื่อความเหมาะสม 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

3.6 การจัดงานคอนเสิร์ต Big camping รวมพลคน 90 ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน 
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นายยุทธนา มาตเจือ  (รองประธาน)  กล่าวว่า  ในปีน้ีหอการคา้จะมีกิจกรรมหลายอย่าง จริงๆๆแลว้สืบ
เน่ืองมาจาก บา้นขจรจิตรเป็นอีกท่ีหน่ึง  ของ อ าเภอบา้นโพธ์ิซ่ึงสามารถจะส่งเสริมให้เป็นพื้นท่ีการท่องเท่ียวได ้ท่ี
ผ่านมาบ้านขจรจิต มีไวใ้ห้เช่าเพื่อถ่ายท าละคร พื้นท่ีบ้านติดกับแม่น ้ าบางปะกง ทีมงานเลยคุยกันว่าจะจัดงาน
คอนเสิร์ต Big camping รวมพลคน 90  และน าสินคา้ของวิสาหกิจชุมชน มาแนะน า มาจ าหน่าย เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อใหชุ้มชนมีรายได ้  

นางสาวปคุณา บุญก่อเก้ือ (รองประธาน) กล่าวการจัดงานคอนเสิร์ต Big camping รวมพลคน 90 สืบ
เน่ืองมาจาก อ.บา้นโพธ์ิ เราไดมี้สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ เป็นบา้นขจรจิตร ซ่ึงเป็นบา้นของคุณมอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต ์
และไดมี้การปรึกษากนัวา่จะประชาสัมพนัธ์ หรือส่งเสริมการท่องเท่ียวกนัยงัไง จึงเกิดการจดังานคอนเสิร์ตน้ีขึ้น และ
จะมีการส่งเสริมสินคา้ วิสาหกิจชุมชน ท่ีจะมีมาจ าหน่ายในงาน เพื่อเป็นการช่วยพฒันาเศรษฐกิจในชุมชน 

ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ การจดังาน เพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวทางน ้ า การ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ในส่วนของหอการค้าส่งเสริมอยู่แล้ว การแปรรูปสินค้าเกษตรในหลายๆส่วน การน า
สินคา้เขา้มาร่วมในงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหไ้ดรั้บรู้ รับทราบวา่ ฉะเชิงเทรามีสินคา้อะไรท่ีโดดเด่นบา้ง 

นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่าย เราตอ้งชดัเจน ตอ้งแยกแจกแจงให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหสิ้นคา้นั้นเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มวิสาหกิจ ท่ีน าสินคา้มาจ าหน่าย การจดั
งาน อยากให้ชดัเจนเพื่อให้เขา้ถึงเป้าหมายมากท่ีสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจ านวนท่ีตอ้งเตรียมตั้งรับและ
ดูแลได ้สุดทา้ยถึงจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายยุทธนา มาตเจือ (รองประธาน) กล่าวว่า ในส่วนของรูปแบบการจดังาน รวมพลคน 90 ในส่วนของ
หอการคา้ มีบุคคลยุคน้ีเยอะพอสมควร อีกส่วนหน่ึงกลุ่มเป้าหมายมาจากชลบุรี ซ่ึงคุณเกมส์ แฟนคุณมอส เป็นคน
ชลบุรี  จะมีสมาชิกของหอการคา้ในจงัหวดัชลบุรี พอสมควร และอีกส่วนจะมาจากกลุ่มแฟนคลบัของศิลปินเอง เป็น 
FC ศิลปินท่ีมาร่วม และอีกส่วนหน่ึงจะเป็นการประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้บุคคลภายนอกท่ีให้ความสนใจไดรั้บทราบ 
และเขา้ร่วม เพราะคาดวา่น่าจะมีบุคคลท่ีใชค้วามสนใจ คอนเสิร์ตแนวแคมป้ิง แบบ Big Mountain Music Festival แต่
เราจ ากดัโต๊ะท่ี 120 ตวั หรือประมาณ 600 ท่าน ศิลปินท่ีมาจะมี คุณมอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต ์คุณพลพล พลกองเส็ง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 3.7 การด าเนินโครงการศูนย์จ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พืน้ท่ี ส.ป.ก.จ.ฉช. 
ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า การด าเนินโครงการศูนยจ์ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภยัจังหวดั

ฉะเชิงเทรา พื้นท่ี ส.ป.ก.จ.ฉช. ไดเ้ร่ิมโครงการมาหลายปียงัไม่ประสบความส าเร็จ เพราะหน่วยราชการมีการโดยก
ยา้ยตามวาระ มีความคิดไม่เหมือนกนั ตรงท่ีว่า ท าเพื่ออะไร ไดป้ระโยชน์อย่างไร ท าเพื่อใคร บงัเอิญว่าท่า ผอ. สปก.
ท่านน้ี มีความคิดเห็นเหมือนกนั ตรงกนัวา่ส่ิงท่ีจะท า ท าเพื่อพ่อคา้แม่คา้ จะไดมี้อาชีพ จะไดมี้รายได ้ไดป้ระโยชน์กบั
ส่วนรวม  ท่านเขา้ใจในส่ิงท่ีจะท า ท่านให้เราด าเนินการลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจความคิดเห็นท าประชาพิจารณ์ ของ
ประชาชนในบริเวณรอบๆ และท่านผอ. ไดน้ าเร่ืองเขา้ประชุม ท่ีประชุมเห็นดว้ย  ทางหอการคา้ไดพ้ื้นท่ี ส.ป.ก. จดัท า
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภัยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในอนาคตจะมีการเขา้ไปท าสัญญา เพื่อขอเช่าใชพ้ื้นท่ี แต่ใน
ส่วนน้ีพื้นท่ีประมาณ 3 งานกว่าๆ พื้นท่ีส่วนน้ีจะตอ้งเช่า แต่การเช่าจะเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อประเมิณว่าผลตอบรับ
ประสบความส าเร็จมากนอ้ยแค่ไหน หลงัจาก 3 ปี จะไดใ้ชพ้ื้นท่ี 25 ปี ในการใชพ้ื้นท่ี แต่จะตอ้งเสียค่าเช่า 
 นางสาวปคุณา บุญก่อเก้ือ (รองประธาน) กล่าวว่าจากท่ีไดเ้ขา้ไปพบพูดคุย ท าประชาพิจารณ์ในการท างาน
คร้ังน้ี มีผูป้ระกอบการรายย่อย และกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัฉะเชิงเทราเห็นดว้ย  เป็นการส่งเสริมและเพิ่มสถานท่ี
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ท่องเท่ียว เป็นท่ีท่ีจะไวซ้ื้อของฝาก หากมาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีเป็นของชุมชมไดท่ี้ไหน เราจะรวมสินคา้ชุมชนมาไว้
ท่ีน่ี รวมถึงผูค้า้ขายท่ีมีอยู่แลว้ ท่ีขายตามฟุตบาตร ซ่ึงดูไม่เรียบร้อย ถา้จดัเขา้มาให้เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ มนัจะ
เป็นการส่งเสริมพื้นท่ีและสภาพแวดลอ้มใหห้นา้อยู ่หนา้มอง และหนา้เดินซ้ือสินคา้  
 ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน (กล่าวว่า) โครงการน้ีจะเรียกว่า “ซุปเปอร์มาเก็ตเกษตรกร เป็นสินคา้จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา” เราตอ้งการน าสินคา้มาโชวแ์ละจ าหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยั ซ่ึงจะตอบโจทยใ์นส่วนของ สินคา้เกษตร
ปลอดภยัของชุมชนท่ีทางหอการคา้ไปส่งเสริมไว ้
 นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน  (กล่าววา่) โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีดี ผลประโยชน์ถึงชุมชน แต่ส่ิงท่ีตอ้ง
ท าคือความชดัเจน ตอ้งวางแผน แบบแปลนท่ีดี เร่ืองประเภทสินคา้ การวางสินคา้ คือ สินคา้มีก่ีประเภท รถท่ีเขา้มา 
และสินคา้บางชนิดท่ีน ามาขายไม่หมดเราจ าน าไปไหน จะช่วยเหลือยงัไง จะตอ้งมีการแกปั้ญหาให้กบัเกษตรกร ไม่
ควรน ามาเพื่อเส่ียงดวง ว่าจะขายไดห้รือไม่ได ้ซ่ึงยอ้นกลบัไปเร่ืองท่ีจะให้เกษตรกรน าสินคา้มาจ าหน่าย การผลิต
สินคา้ท่ีพอเหมาะ มากนอ้ยตามระยะเวลา ขอฝากเร่ืองน้ีดว้ย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4. เร่ืองเพื่อพิจารณา 
4.1 การสนับสนุนอุปกรณ์ถ่ายภาพและเคร่ืองคอมพวิเตอร์มอบส านักงานประชาสัมพนัธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า เร่ืองการสนับสนุนอุปกรณ์ถ่ายภาพและเคร่ืองคอมพิวเตอร์มอบ

ส านกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดั ตอนไปประชุม รองผูว้า่ ขอความร่วมมือทางหอการคา้และสภาอุตสาหกรรม ในเร่ือง
ของกลอ้งถ่ายรูปและคอมพิวเตอร์ของส านกังานเก่ามาก เลยไดมี้การขอความร่วมมือกบัทางหอการคา้สนบัสนุน และ
ไดมี้หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนมาแลว้ จึงน าเร่ืองน้ีมาเพื่อเขา้ท่ีประชุม ขออนุมติั ซ้ือคอมพิวเตอร์ และ
กลอ้งถ่ายรูปให้ทางประชาสัมพนัธ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทั้งน้ีทางวดัสมานร่วมให้การสนับสนุนกับทางหอการค้า 
มาแลว้ 25,000 บาท และทางสภาอุตสาหกรรมรอเขา้ท่ีประชุมเดือนน้ีดว้ยเหมือนกนั 

นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าววา่ อยากทราบว่าท าไมทางประชาสัมพนัธ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไม่มี
งบประมาณเร่ืองน้ี กลอ้งถ่ายรูปและคอมพิวเตอร์ เป็นส่ิงส าคญัในการใชป้ฎิบติัหนา้ท่ีโดยตรงของช่างภาพ และ
นกัข่าว แต่ไม่มีงบประมาณในการจดัซ้ือของใชเ้หล่าน้ี 
             นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่ ตอ้งขอน าเรียนวา่ ฝ่ายประชาสัมพนัธ์จงัหวดั ใชก้ลอ้งถ่ายรูป 
และคอมพิวเตอร์ท่ีมีสเป็คการใชง้านสูง ราคาก็ค่อนขา้งจะสูง งบท่ีมีอาจจะไม่พอ จึงมาขอหอการคา้และสภา
อุตสาหกรรม เพิ่มในส่วนท่ีขาด  หน่วยงานต่างๆใชรู้ปของประชาสัมพนัธ์ ในการลงภาพกิจกรรมต่างๆ และทาง
หอการคา้ก็ใชบ้ริการตลอดในเร่ืองของการใชรู้ปจากประชาสัมพนัธ์จงัหวดัดว้ยเช่นกนั  

นายพงษศ์กัด์ิ เสริมศกัด์ิศศิธร (รองประธาน) กล่าววา่ อยากเสนอใหซ้ื้อตูเ้ยน็ไวใ้ช ้หอ้งประชุมขา้งบน 1 ตู ้
ไวแ้ช่น าเยน็ เวลามีประชุมไดไ้วท้านน ้าเยน็ เจา้หนา้ท่ีหอการคา้ จะไดไ้ม่ตอ้งเดินขึ้นเดินลง 

มติท่ีประชุม  อนุมัติ ค่าสนับสนุนกล้องประชาสัมพนัธ์จังหวัดประมาณ 25,000 บาท ไม่เกนิ 30,000 บาท 
 
 
 
 

4.2 การจัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ทางส านกังานหอการคา้แจง้มาว่า คอมพิวเตอร์ท่ีใชอ้ยู่เก่า และ
นานมากแลว้ และไฟช๊อต  ไม่สามารถซ่อมไดแ้ลว้ จึงขออนุมติัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไวใ้ช้ในส านักงานหอการคา้
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

มติท่ีประชุม  อนุมัติซื้อคอมพวิเตอร์ไว้ใช้ในส านักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด 
 

4.3  โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน การพฒันารถบรรทุกเพือ่การขนส่งเป็นระบบพลงังานสะอาด 
ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่โครงการความร่วมมือระหวา่งไทย-จีน การพฒันารถบรรทุกเพื่อการขนส่ง

เป็นระบบพลงังานสะอาด ตอนน้ีทางเมืองจีนได้เขา้มาติดต่อ เขา้มาร่วมมือในเร่ืองของขนส่งโลจิสติกส์ จะตอ้งมีการท า
หนงัสือเชิญมาจดัท าวางแผนในการพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทราและในภาคตะวนัออก  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ 5 ข้อเสนอเข้าสู่ กกร. เพือ่น าเสนอสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน กล่าววา่ หนา้ท่ีของกกร.จงัหวดั 

 1. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภาคเศรษฐกิจของรัฐบาล 
 2. ประสานงานระหว่างสถาบนัภาคเอกชนเพื่อให้การด าเนินธุรกิจมีความสอดคลอ้งกับกฎระเบียบและ 
แนวนโยบายของรัฐบาล 
 3. พิจารณาขอ้ยุติปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนโดยค านึงผลประโยชน์ส่วน รวม
ของประเทศเป็นส าคญั และจดัท าเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหานั้นๆ ต่อภาครัฐบาล 
 4. แต่งตั้งผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมในคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และเอกชนเพื่อแกไ้ขปัญหาทาง เศรษฐกิจ 
(กรอ.) ในฐานะ 
              ตวัแทนภาคธุรกิจเอกชนรวมทั้งการเขา้ร่วมประชุมในคณะกรรมการอ่ืนๆ ของหน่วยงานราชการต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม และความจ าเป็น 
 5. พิจารณาปัญหาและจุดยนืของภาคเอกชนไทยเพื่อการเขา้ร่วมประชุมเจรจาปัญหาการคา้และ เศรษฐกิจกบั
องคก์าร ต่างประเทศ ในฐานะตวัแทนภาคธุรกิจเอกชนไทย 
 6. ใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐบาลในการด าเนินงานเพื่อพฒันาการคา้และเศรษฐกิจของประเทศเม่ือ ไดรั้บการ
ร้องขอตาม ความเหมาะสม 

มิติท่ีน าเสนอสู่ กกร.จงัหวดั และน าเสนอสู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
เร่ืองเสนอ เพือ่ติดตาม 

1.การปรับปรุงสายไฟฟ้า สายโทรศพัท ์และสายเคเบิลใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 
2.ส่งเสริมการก าจดัขยะตั้งแต่ตน้ทาง สู่ Zero waste Zero landfill 
3.การจดังานแสดงสินคา้ของดีเมืองแปดร้ิว และการจดักิจกรรมถนนคนเดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
4.การส่งเสริมใหส้ถานท่ีของภาครัฐจดัตั้งระบบโซล่าเซลลเ์พื่อส่งเสริมการด าเนินงาน Net Zero 
5.การพฒันาพนัธุ์ขา้วในจงัหวดัฉะเชิงเทรา และการแปรรูปขา้วเพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาท่ีย ัง่ยนืระหวา่ง 
   ภาครัฐและเอกชน 
6.การแกไ้ขปัญหาการปล่อยน ้าเสียลงล าคลองโดยไม่ผา่นการบ าบดั และการแกไ้ขสันดอนใตส้ะพานคลองแสนภูดาษ 
7.การแกไ้ขปัญหาการช ารุดเร็วกวา่ปกติของถนนเทพราช - คลองสวน 100 ปี 
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เร่ืองเสนอใหม่ 
1. การตั้งงบประมาณจดัอบรมครูเพื่อพฒันาการศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
2. การตั้งงบประมาณเพื่อจดักิจกรรมว่ิงมินิฮาร์ฟมาราธอน เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
3. โครงการหนา้บา้น น่ามอง 
4. การขอยกเวน้การกวดขนัแรงงานผิดกฎหมายในหนา้ฤดูเก็บเก่ียวผลไม ้
5. การจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ บริเวณ ต.คลองเปร็ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
6. การแกไ้ขปัญหาการกีดขวางเส้นทางน ้าตามคูคลองท่ีเกิดจากโครงการวางท่อประปา  
7.  การแกไ้ขปัญหาน ้าเคม็รุกล ้าจากเขตสมุทรปราการ มา ฉะเชิงเทรา   
8. การพฒันาการศึกษาการใช ้AI เพื่อการพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทราในดา้นต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
วาระที่ 6 เร่ืองแจ้งเพือ่พจิารณา โดยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นางสาวศรุตยา แกว้เมืองเพชร (รองประธาน) กล่าวว่า ตอนน้ีทาง YEC ไดก้ าหนดการประชุมประจ าเดือน 
ทุกวนัพฤหสับดี ท่ี 2 ของทุกเดือน ท่ีส านกังานหอการคา้ คร้ังท่ีจะถึงจะมีการประชุมวนัพฤหสับดีท่ี 12 กนัยายน 2567 
โดยจะเร่ิมมีการประชุมตั้งแต่ 18.00 น. เป็นตน้ไป โดยก าหนดว่าให้สมาชิกเขา้ร่วมประชุมทุกเดือน สามารถขาดลา
ไดติ้ดต่อไม่เกิน 3 คร้ัง และในรอบ 1 ปีจะมีประชุมออนไลน์ 1 คร้ัง หากสมาชิกท่านใดขาดการประชุมติดต่อกนัเกิน 
3 คร้ัง จะมีการถูกตดัสิทธ์ิการเป็นสมาชิกในปีนั้น ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะให้สมาชิกทุกท่านทราบขอ้มูล ระเบียบปฏิบติั และ
งานกิจกรรมต่างๆ ของ YEC และของหอการคา้ กิจกรรมอ่ืนๆ โดยพร้อมเพียงกนั ในช่วงของเดือนสิงหาคม ท่ีผา่นมา 
YEC มีกิจกรรมร่วมกบัหน่วยงานภาคีจดังานอ่ืนๆ และกิจกรรมท่ีท าในนาม นกัธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ค่อนขา้งเยอะ  

ในวนัเสาร์ท่ี 3 – วนัอาทิตยท่ี์ 4 สิงหาคม 2567 ท่ีผ่านมา กิจกรรม AMAZING 8RIEW EV CAMP 2024 ณ 
ชุมชนบา้นอ่างเตย และ สอนไล รีสอร์ต ร่วมกบั ททท. ฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา
ด้วยรถ EV โดยปล่อยตัวท่ีศูนย์ BYD เล่ียงเมือง มีสมาชิกร่วมกันทั้งหมด 23 คัน เป็นรถพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด
ประมาณ 20 คนั บุกตะลุยดูการปลูกไผ่ และผลิตภณัฑชุ์มชนบา้นอ่างเตย แวะสักการะพระพุทธรูปแกะสลกัจากไม้
ตะเคียนทอง ท่ีวดัป่าเขาลอ้ม และพกัคา้งสไตลแ์คมป์ป้ิง ณ สอนไลโฮมสเตย ์(อ่างเก็บน ้าคลองสียดั) ชมความสวยงาม
แนวสันเขื่อน อ่างเก็บน ้าคลองสียดั อ าเภอท่าตะเกียบ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าผ่าน
กิจกรรมชุมชน และเมนูอาหารถ่ิน “ชุมชนบา้นอ่างเตย” อ าเภอท่าตะเกียบ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ในวนัพุธท่ี 7 สิงหาคม 2567 กิจกรรม มีคอนเสิร์ต YEC CHARITY CONCERT #5 วง Cocktail @โรงเบียร์
แปดร้ิว จดัโดยโดยกลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ หอการคา้ฉะเชิงเทรา (YEC ฉะเชิงเทรา) รายได้หลงัหักค่าใช้จ่าย
บริจาคใหห้น่วยกูภ้ยัฉะเชิงเทรา 

ในวนัเสาร์ท่ี 17 - วนัอาทิตยท่ี์ 18 สิงหาคม 2567 จดัถนนคนเดินเดือน8 วิถีเมืองแปดร้ิว ใตส้ะพานรถไฟ
ตลาดบา้นใหม่ ตั้งแต่เวลา 16:00 น. เป็นตน้ไป โดนเป็นการร่วมมือ 5 ภาคี เปิดเส้นทางถนนคนเดินคร้ังแรกของเมือง
แปดร้ิว ใตส้ะพานรถไฟขา้มแม่น ้ าบางปะกง ภายใตง้าน "ถนนคนเดิน เดือนแปด วิถีเมืองแปดร้ิว“ ดนั Soft Power 
ส่งเสริมเศรษฐกิจ ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ภายในงานมีการเสนอแนวทางการจดัการขยะในกิจกรรม เก็บ
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และจดัการแกว้น ้ าพลาสติก/ฝาแกว้น ้ า เพื่อท่ีจะสามารถน ามารีไซเคิล โดนมีนอ้งนกัเรียนจากชมรม รร.เบญจมราช
รังสฤษฎ์ิ มาร่วมแนะน าการจดัแยกขยะตามจุดต่างๆๆ ตามเส้นทางของงาน เพื่อจดัการขยะภายในงานไดดี้ยิง่ขึ้น 

ในวนัศุกร์ท่ี 23 – วนัอาทิตยท่ี์ 25 สิงหาคม 2567 กิจกรรม YEC Chachoengsao Outing 2024@Khoyai เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ ใหที้มงาน YEC Chachoengsao เขม้แขง็มากขึ้น มีสมาชิก ไปทั้งหมด
ประมาณ 60 ท่าน ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลบั เขาใหญ่ โดยมากประกวดแฟนซี เกม เคร่ืองเล่น และกิจกรรมมากมาย 
 นายณฐฤทธ์ิ หนุนพระเดช (รองประธาน) กล่าววา่ อีกงานท่ีไดไ้ปร่วมประชุม งานนมสัการหลวงพ่อพุทธโส
ธร มีการพดูคุยเร่ืองจดังานแห่หลวงพ่อในช่วงกลางคืน ตอนน้ีทางผูจ้ดังานไดมี้การพดูคุย ความเป็นไปไดม้ากนอ้ยแค่
ไหน ในการจดัขบวนแห่ในช่วงกลางคืน จะมีการจดัแสงสีเสียงให้สวยงาม และผูม้าร่วมงานก็จะรู้สึกสบายไม่ร้อน 
เบ้ืองตน้ มีหลายหน่วยงานพร้อมให้ความสนบัสนุนและยินดีให้ความช่วยเหลือ เร่ืองน ้าและไฟฟ้าท่ีสวา่ง  ถา้ปีน้ีจะมี
การเปล่ียนแปลงการแห่บก เป็นกลางคืนไดถื้อวา่เป็นส่ิงท่ีดี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ 7 เร่ืองรายงานสถานะทางการเงินของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
มติท่ีประชุม รับรอง 

 
วาระที่ 8 เร่ืองอืน่ๆ   

ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า ปีน้ีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราไดส้มาชิกเพิ่มจ านวน 308 คน ทั้งน้ี
ตอ้งขอขอบคุณ คณะกรรมหารหอการคา้ทุกท่าน ท่ีช่วยหาสมาชิกเพิ่มให ้ และขอขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

ปิดประชุม เวลา  11.30  น. 
 
 

( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  ) 
เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

  
 
นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 
นางน ้าฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ท่ีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 

 
 
 
 


